



ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ และประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๗ กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวนพวรรณ นวลมณี ตำแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เสนอผลงานเรื่อง “กระบวนการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณของ
กรมกิจการผู้สูงอายุ” สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๙๐ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน
ได้แก่ นางสาวกะชามาศ ลีสมโภชน์ ร้อยละ ๑๐ และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การพัฒนารูปแบบโครงการและการจัดทำงบประมาณ
เพื่อตอบสนองผลงานเชิงยุทธศาสตร์” เพื่อประเมินผลงานในการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

๒. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๒ กลุ่มส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางปัทมา ปาณิวรรณ
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

เสนอผลงานเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาสู่เครือข่าย
ชมรมผู้สูงอายุต้นแบบพหุผลผลิต” สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๙๕ และรายชื่อผู้ร่วม
จัดทำผลงาน ได้แก่ นางสาวกะชามาศ ลีสมโภชน์ ร้อยละ ๕ และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพกลไกเครือข่าย
เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในระดับพื้นที่” เพื่อประเมินผลงานในการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

๓. ตำแหน่ง...

๓. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๐ กลุ่มระบบการดูแลและ
เฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ
นางสาวชนภัทร พวงเกตุรา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขาธิการกรม
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครอง
สิทธิผู้สูงอายุ

เสนอผลงานเรื่อง “การบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค” สักส่วนของผลงาน
ที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๘๕ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน ได้แก่ นางสาววลัยรักษ์ อังคะมาตย์ ร้อยละ ๑๕
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การส่งเสริม
ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค” เพื่อประเมินผลงานในการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
ชำนาญการพิเศษ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ จัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ และข้อเสนอแนวความคิด/
วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามชื่อผลงานข้างต้น จำนวนอย่างละ ๔ เล่ม
ส่งให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ใดจะทักท้วงคุณสมบัติและผลงาน ให้ดำเนินการภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต
วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ